
sþ. 33. Fyrirspurnir. [30. mál]
I. Til fjármálaráðherra um kjaradóm og launamál opinberra starfsmanna.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

1. Telur fjármálaráðherra, að kjaradómur sé starfhæfur og fær um að kveða
á um laun opinberra starfsmanna, eftir að fulltrúar þeirra hafa sagt sig úr
dómnum?

2. Hvernig hyggst ríkisstjórnin bregðast við því ástandi, sem nú hefur skapast
varðandi launamál opinberra starfsmanna?

II. Til iðnaðarráðherra um byggðalínu.

Frá Braga Sigurjónssyni.

Hvað er hinni svonefndu byggðalínu til Norðurlands ætlað að flytja mikið
rafmagn? Hvenær er áætlað nú að lagningu hennar ljúki? Hve mikið hefur hún
kostað og hve mikið er áætlað nú að hún kosti fulllögð?

III. Til iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun.

Frá Braga Sigurjónssyni.

1. Hve stóra virkjun er nú verið að gera við Kröflu og hver er áætlaður kostn-
aður hennar nú?

2. Hvaða aðili á að reka virkjunina þegar hún tekur til starfa?
3. Hve mikið rafmagn má ætla að verði til umframnota á Norðurlandi þegar

Kröfluvirkjun og byggðalínan komast í gagn, og hefur verið hugsað fyrir
markaði fyrir það? Ef ekki, á hvaða rafmagnsnotendur á að deila kostnaði
af því?

4. Hver er kostnaður orðinn við Kröfluvirkjun nú, miðað við októberlok :
a) við virkjunarframkvæmdirnar sjálfar, þar með taldar byggingar,
b) Kröflunefndar sjálfrar í heild,
e) laun formanns, skrifstofukostnaður (þar með talinn launakostnaður), að-

keypt ráðgjafaþjónusta og ferðakostnaður.

IV. Til iðnaðarráðherra um Bessastaðaárvirkjun.

Frá Braga Sigurjónssyni.

Hvað hefur miklum fjármunum verið varið á þessu ári til athugana og undir-
búnings Bessastaðaárvirkjunar í Fljótsdal, þar með talin vegagerð?


